

# Ra mắt giao diện mới lấy nội dung, công nghệ làm chủ đạo

23:30 23/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), trong không khí vui mừng, phấn khởi của những người làm báo trên cả nước, ngày 15/6/2023 Tạp chí điện tử Người Làm Báo ra mắt giao diện mới đã khẳng định dấu ấn quan trọng và sự nỗ lực, phấn đấu, không ngừng sáng tạo của tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Tạp chí.**



*Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm\_Ảnh: Trà Vũ*

**Phù hợp với xu hướng và sự kỳ vọng**

Gần 40 năm xây dựng và phát triển, cùng với nhịp đập sôi động của đời sống báo chí, Tạp chí Người Làm Báo luôn kiên trì thực hiện thành công tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn báo chí, là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ của báo giới cả nước.

Tháng 6/2016, Tạp chí Người Làm Báo ra mắt Tạp chí điện tử chạy trên hai tên miền [nguoilambao.vn](http://nguoilambao.vn) và [lambao.com.vn](http://lambao.com.vn), đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và các đồng nghiệp trong và ngoài nước. Hướng đến mục tiêu, đưa Tạp chí Người Làm Báo trở thành một tòa soạn đa phương tiện, một kênh thông tin nhanh nhạy, hiệu quả, đa dạng về nội dung và hình thức, tiến gần hơn với độc giả. Và thực tế, sự ra đời của Tạp chí điện tử Người Làm Báo đã tạo thêm kênh truyền thông mới, cung cấp những thông tin cần thiết, những bài báo khoa học có giá trị, mang tính định hướng trong công tác quản lý, nghiên cứu báo chí và truyền thông. Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các loại hình báo chí cũng phát triển trên mọi nền tảng công nghệ.

Trong xu thế chuyển đổi số báo chí, nhu cầu tiếp cận thông tin của độc giả ngày càng cao, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải thay đổi cách thức vận hành, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong thực hiện nội dung. Ngày 15/6/2023, Tạp chí điện tử Người Làm Báo phiên bản mới ra mắt đã khẳng định vai trò, vị trí và uy tín một tờ tạp chí chuyên ngành của những người làm báo trên cả nước. Sự ra đời của tạp chí điện tử phiên bản mới được xây dựng theo hướng chuyển đổi số, lấy nội dung, công nghệ làm chủ đạo, đổi mới toàn diện về kỹ thuật, bố cục trình bày, nâng cao tính khoa học hiện đại, sự thân thiện và đồng bộ trên các thiết bị thông minh, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về truyền tải thông tin cũng như nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Việc ra đời giao diện mới Tạp chí điện tử Người Làm Báo có ý nghĩa như công cuộc chuyển mình tất yếu đòi hỏi sự bản lĩnh, sáng tạo, bút phá.

<p>Theo nhà báo, TS Trần Thị Lan, Q.Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo cho biết: Giao diện mới của Tạp chí Người Làm Báo được thiết kế hiện đại, sang trọng, thân thiện, thích ứng với các nền tảng trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Giao diện mới mang tính tương tác cao hơn, truyền tải thông tin đến bạn đọc nhanh hơn, thuận tiện hơn, tốc độ truy cập nhanh, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin ngày càng cao của độc giả. Đồng thời, khẳng định, việc đưa vào vận hành giao diện điện tử mới là dấu ấn quan trọng của Ban Biên tập, Ban cố vấn và nỗ lực của cả tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí.</p>	<p><i>Tạp chí điện tử Người Làm Báo phiên bản mới với tên miền nguoilambao.vn đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số ISSN 2815-6196 ngày 2/6/2023. Điều đó khẳng định thêm vị thế, uy tín của Tạp chí không chỉ phát triển về công nghệ mà còn hướng tới nâng cao chất lượng, chuẩn hóa nội dung bài viết đáp ứng yêu cầu từ tạp chí chuyên ngành. Tạp chí điện tử phiên bản mới sẽ là diễn đàn để các nhà báo, nhà khoa học chia sẻ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đam mê nghề báo.</i></p>
---	--

### **Định vị bản sắc, giá trị mới**

Đổi mới giao diện trên nguyên tắc làm sâu sắc hơn các giá trị truyền thống, nhận diện những giá trị mới, giữ gìn và làm phong phú hơn bản sắc từ tạp chí; đảm bảo sự hài hòa giữa các yếu tố hiện đại, khoa học - thân thiện nhằm thực hiện tốt nội dung.

Tạp chí Người Làm Báo điện tử phiên bản mới có hệ thống giao diện, thiết kế đồ họa được làm mới hoàn toàn trên cơ sở tính tiện dụng và hợp lý hóa chức năng dành cho độc giả. Điểm nhấn mạng - sét Tạp chí được hiển thị với màu sắc và bố cục thẩm mỹ đạt chuẩn về tỷ lệ, tương thích hiển thị trên các thiết bị điện tử. Hệ thống chuyên mục được làm mới, sắp xếp các chuyên mục khoa học theo nhóm nội dung, đáp ứng tốt tiêu chí của hệ thống thông tin truyền tải. Các khối thông tin chính hiển thị trên trang chủ cũng được thiết kế, tinh chỉnh giúp độc giả có thể tìm hiểu và đọc những thông tin cần thiết một cách đơn giản nhất. Tỷ lệ phông chữ, khoảng cách các khối nội dung, chức năng được thiết kế bài bản, đạt chuẩn, tính thẩm mỹ cao. Đề cao tiêu chí hiện đại, khoa học, chức năng quản trị được phân tích, xây dựng mới với quy trình đăng bài và duyệt bài theo quy chuẩn của tạp chí điện tử hiện hành.

Hệ thống phân quyền, phân cấp trong nội bộ tòa soạn được tối ưu hóa vận hành đơn giản, nâng cao tính hiệu quả, đảm bảo tính chính xác của thông tin, cũng như thời gian tác nghiệp của phóng viên.

Đánh giá về những nỗ lực của Tạp chí Người Làm Báo, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Tạp chí Người Làm Báo - Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, với gần 40 xây dựng và phát triển đã khẳng định được vai trò là tờ tạp chí chuyên ngành về báo chí truyền thông chuyên sâu, uy tín của người làm báo cả nước. Trong thời gian qua, Tạp chí đã phát triển mạnh mẽ, theo mô hình hiện đại, là tòa soạn đa phương tiện, có nhiều loại hình báo chí, cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng, thực sự là cơ quan lý luận nghiệp vụ của giới báo chí cả nước.

Đây cũng là kết quả ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo qua các thời kỳ của Tạp chí. Trong xu thế của công nghệ 4.0, Tạp chí điện tử Người Làm Báo tiếp tục khẳng định, đổi mới cả về hình thức và nội dung trên trang điện tử, với giao diện đẹp, hiện đại, thân thiện, tích hợp nhiều tính năng trên cả máy tính và điện thoại thông minh. Giao diện mới là nền tảng để Người Làm Báo điện tử trình bày các loại hình báo chí hiện đại, các tiện ích mới... nhằm góp phần tạo bản sắc, thu hút nhiều hơn lượng độc giả và sự quan tâm của các nhà báo, nhà khoa học trên cả nước. Ra đời trong bối cảnh đặc biệt, Người Làm Báo điện tử đã và đang hòa cùng nền báo chí số mang đến cho độc giả trải nghiệm thân thiện, hiện đại, khoa học.

Có thể nói, để đạt được những kết quả như ngày hôm nay đó là sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, không ngừng sáng tạo và phấn đấu của lãnh đạo Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Người Làm Báo, nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của một tờ tạp chí chuyên ngành, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục duy trì ổn định và phát triển các hoạt động trong bối cảnh không ít khó khăn như hiện nay.

**Hải Anh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/ra-mat-giao-dien-moi-lay-noi-dung-cong-nghe-lam-chu-dao>